



แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เริ่มปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ประกาศ	ข้อมูลประกอบ
๑	ธ.ก.ส.	๓๑ มี.ค. ๖๖	ประกาศ ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖
		๔ ธ.ค. ๖๖	ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและพนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาล (No Gift Policy) จากผู้ประกอบการภาคเอกชนและจากประชาชน รวมทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชา

๒. การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินการ	ข้อมูลประกอบ
๑	ธ.ก.ส.	๒๒ มี.ค. ๖๖	สื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๖ (ทุกวันที่ ๒๒ มีนาคมของทุกปี) เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสร้างองค์กรโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร	เอกสารแนบท้าย
		๒๒ เม.ย. ๖๖	การขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ปีบัญชี ๒๕๖๖ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. มอบนโยบายประกาศตนเป็นหน่วยงานที่พนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) รวมทั้งปฏิญาณตนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ	เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินการ	ข้อมูลประกอบ
		๒๔ มิ.ย. ๖๖	สำนักงาน ช.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตร "การทำงาน อย่าง Speed Smooth Smile ภายใต้อหัง จริยธรรมและความโปร่งใส" โดยมีนายอุทิศ บัณฑิต รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากร ในการอบรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี	เอกสารแนบท้าย
		๑๑ ก.ค. ๖๖	นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ร่วมโครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ส่งมอบกับ ธนาคาร เพื่อให้ผู้ส่งมอบได้ทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุ และแนวทางการ ดำเนินงาน และรับรู้การประกาศตนเป็นหน่วยงาน ที่พนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะงานจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างผู้ส่งมอบ กับธนาคาร	เอกสารแนบท้าย
		๒๖ ก.ย. ๖๖	นายวิทยา ปทุมมาสูตร ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้ประชุมผู้บริหารและพนักงานสายงานกำกับ การปฏิบัติงาน ๕ ส่วนงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี และสารสนเทศ สำนักสอบทานสินเชื่อ สำนัก จัดการและป้องกันการกระทำทุจริต และสำนัก ส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ เพื่อมอบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานของสายงานกำกับปฏิบัติงาน ปีบัญชี ๒๕๖๖ และประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy)	เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินการ	ข้อมูลประกอบ
		๒๕ ธ.ค. ๖๖	สื่อสารชักชวนข้อห้ามและข้อพึงระมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร รวมทั้งกำกับ ดูแลพนักงานในสังกัด ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถวายนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก ทริพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย	เอกสารแนบท้าย

๓. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลที่ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวน (ครั้ง)
ผู้ให้ของขวัญ	
๑) หน่วยงานภาครัฐ	๐
๒) หน่วยงานภาคเอกชน	๐
๓) ประชาชน	๐
๔) อื่น ๆ	๐
รับในนาม	
๑) หน่วยงาน	๐
๒) รายบุคคล	๐
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ	
๑) ส่งคืนแก่ผู้ให้	๐
๒) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน	๐
๓) อื่น ๆ โปรดระบุ.....	๐

4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ไม่มี

ลงชื่อ.....



(นางสาวดวงสมร เจียมวิจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธรรมาภิบาล

และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....



(นายฉัตรชัย ศิริไล)

ผู้จัดการ จ.ก.ส.

ผู้รับรองรายงาน



เคียงคู่รัฐค่าประชาชน

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ 882 /2566

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล

(No Gift Policy)

ตามที่กระทรวงการคลังมีประกาศให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงการคลัง ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) จากผู้ประกอบการภาคเอกชนและจากประชาชน รวมทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti Bribery Policy) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส นั้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่พนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายฉัตรชัย ชิริโล)

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี ๒๕๖๖

ประกาศ ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy)



เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ธ.ก.ส.ประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและพนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) จากผู้ประกอบการภาคเอกชนและจากประชาชน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti Bribery Policy) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมงานวันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 16 ปีบัญชี 2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสร้างองค์กรโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เพราะทุกคนคือ

“พลังขับเคลื่อนที่สำคัญ”





การขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ปีบัญชี ๒๕๖๖ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๖ และประกาศตนเป็นหน่วยงานที่พนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) รวมทั้งปฏิญาณตนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖



สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตร "การทำงานอย่าง Speed Smooth Smile ภายใต้หลักจริยธรรมและความโปร่งใส" โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ส่งมอบกับธนาคาร เพื่อให้ผู้ส่งมอบได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุ และแนวทางการดำเนินงาน และรับรู้การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่พนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะงานจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างผู้ส่งมอบกับธนาคาร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖



นายวิทยา ปทุมาสูตร ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้ประชุมผู้บริหารและพนักงานสายงานกำกับกับการปฏิบัติงาน ๕ ส่วนงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักสอบทานสินเชื่อ สำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต และสำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสายงานกำกับกับการปฏิบัติงาน ปีบัญชี ๒๕๖๖ และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖



บันทึก

ส่วนงาน กลุ่มงานวินัย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 8292

ที่ ผทน/ว 6514

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เรื่อง ชักซ้อมข้อห้ามและข้อพึงระมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่

เรียน ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการระดับฝ่าย(สำนักงานใหญ่)
ผู้อำนวยการระดับสำนัก(สำนักงานใหญ่) ผู้อำนวยการระดับสำนักงาน (สำนักงานใหญ่)
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขามาก ผู้อำนวยการสำนักกิจการนครหลวง
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ผู้จัดการสาขา

ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ 882/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ธนาคารประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและพนักงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) จากผู้ประกอบการภาคเอกชนและจากประชาชน รวมทั้งผู้ได้บังคับบัญชาด้วย โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti Bribery Policy) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม และโปร่งใส พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นั้น

ดังนั้น ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร รวมทั้งกำกับ ดูแลพนักงานในสังกัด ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาปนนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อลดช่องว่างการเกิดทางทุจริต หรือเกิดความลำบากใจของผู้รับ หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้ให้ในทางที่ก่อประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและรักษาศักดิ์ศรีพนักงานองค์การของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน

นอกจากนี้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ธนาคารขอฝากความห่วงใยมายังพนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน และลูกจ้างของธนาคารทุกท่าน โปรดระมัดระวังเรื่องการเดินทาง ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สำหรับท่านที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรงดเว้น

หรือระมัดระวังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยดื่มในปริมาณที่เหมาะสมและสามารถควบคุมสติได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงมิให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ และลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(ลงชื่อ) โยธิน เพิ่มพูล
(นายโยธิน เพิ่มพูล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

เอกสารแนบ

[ประกาศ No Gift 2566.pdf](#)

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน